



หมอลงพื้นที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย ด้านอาหาร



วันนี้ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น พร้อมมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรประจำด่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือร้านค้าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่และเวลาที่ผิดต่อกฎหมาย ผ่านผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น ร่วมบูรณาการลงตรวจเยี่ยมร่วมกับทีมคณะผู้ตรวจ ราชการเขตสุขภาพที่ 7 โดยนพ.กัณพงษ์ อัครไชยพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมปฏิบัติการ สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านชุมชนและสนับสนุนการตรวจเตือนตามพรบ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างงาน NATI กฎหมาย สื่อสารฯ และเขตเมือง และงานควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ พื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ซึ่งมีการตั้งด่านชุมชน 6 แห่งและด่านความมั่นคง ร.8 (จุด บริการร่วมกับทต.บ้านเป็ด) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรเป็นวาระสำคัญที่ ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี โดยได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนมาตรการ ชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สนับสนุนนโยบายให้มีการตั้งด่านชุมชน ๑ หมู่บ้าน ๑ ด้านชุมชน ซึ่งคาดว่าจะ มีการตั้งด่านชุมชนประมาณ ๗๔,๙๕๖ ด่าน โดยเน้นให้มีการดำเนินการตั้งด่านในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ชาวบ้าน อาสาสมัคร สกักกัน/ตักเตือนกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ต้มสุราแล้วขับรถ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่ให้ออกไปสู่ถนนใหญ่

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินการด้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น การเตรียมชุมชนด้วยมาตรการ ดังนี้ ๑.) การทำธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนใช้ แนวทางประชารัฐสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้นำชุมชนและเครือข่าย ๒.) การประกบกลุ่มเสี่ยง สื่อสาร/เตือน

ไปยังกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น (Teen Driver) คนดื่มแล้วเมา, คนขับรถเร็ว และร้านขายสุรา ๓.) ด้านชุมชนเชิงรุก เตรียมทีมผู้ปฏิบัติประจำด้านชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอาสาสมัครต่างๆ อบรมซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในด้านชุมชนวิธีการเรียกตรวจเตือนเพื่อการดำเนินงานอย่างจริงจัง

ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มอบหมายบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ให้ร้านค้าในชุมชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างจริงจัง โดยกฎหมายอนุญาตให้จำหน่ายได้ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.และจำหน่ายในสถานที่ที่กำหนด ซึ่งอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และห้ามจำหน่ายในลักษณะสด แลก แจก แถม อีกด้วย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒ หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโทรสายด่วน ๑๖๖๙ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๔๒๒ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคร.๗ ขอนแก่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยรับปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๓๘๕๗ / วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น

โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๖๐๑

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙

ต่อ ๒๒๔ งานกฎหมาย

<http://odpc7.ddc.moph.go.th>